

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.21 อ่อนค่าจากสัปดาห์ก่อน จับตาทิศทาง Flow-ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.21 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดตลาดเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 34.18 บาท/ดอลลาร์

โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค และตลาดโลก หลังดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก เนื่องจากตลาดกังวลเกี่ยวกับปัญหาของยูเครนเพิ่มเติมจากการดำเนินนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐฯ

ส่วนปัจจัยในประเทศ ตลาดรอดูทิศทางของกระแสเงินทุนต่างประเทศ (Flow) ของนักลงทุนในตลาดพันธบัตร และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าทองคำ

"บาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากเย็นวันศุกร์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาของยูเครน และช่วงท้ายสัปดาห์จะมีตัวเลขการจ้างงาน ของสหรัฐฯ ทำให้ตลาดเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น " นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.10 - 34.35 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 150.61 เยน/ดอลลาร์ จากสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 150.63 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0415 ดอลลาร์/ยูโร จากสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 1.0402 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 34.113 บาท/ดอลลาร์

-อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยเฉพาะ 3 กระทรวงหลัก ที่มีงบลงทุนสูง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจในปีให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย หลังจากในช่วง 4 เดือนของปีงบประมาณ 68 (ต.ค. 67-ม.ค. 68) การเบิกจ่ายงบลงทุนทำได้แล้ว 29% ของงบลงทุนทั้งหมด

-สรท. จีรัฐคลอดยุทธศาสตร์ตั้งรับทรมปี 2.0 ห่วงเปิดนำเข้าสินค้าเกษตรสหรัฐฯ กระทบเกษตรกรไทยระยะยาว แนะเร่งแก้ปัญหาคาดดุลการค้าจีนปีละ 1.6 ล้านล้าน ด้วยมาตรการเซฟการ์ด

-ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เพื่อผลักดันให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยปีนี้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ 39 ล้านคน จำเป็นต้องกระตุ้นฐานลูกค้าหลักอย่างตลาดจีนให้ได้มากที่สุด โดย ททท.วางแผนจัดทำโรดโชว์ เพื่อกระตุ้นตลาดทุกไตรมาสตลอดทั้งปีนี้ ซึ่งจะมีทั้งงานโรดโชว์ที่ ททท.ดำเนินการเอง และร่วมมือกับภาคเอกชนจัดแบบยิ่งใหญ่ โดยเน้นบุกตลาดเมืองหลักของจีนเชื่อมโยงเมืองรองต่าง ๆ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพ เน้นกลุ่มที่เดินทางได้เลย เช่น Gen Y

-ขุนคลัง 'พิชัย' ลั่นต้นจีดีพีปีนี้ทะลุ 3.5% ผ่าน 3 เครื่องจักรเศรษฐกิจ 'ลงทุน-ส่งออก-ท่องเที่ยว' แยมซีเกมส์ 2025 ปลายปีนี้จัดใหญ่กว่าเดิม

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.5% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 2.6% ในเดือนธ.ค. และเมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี PCE ทั่วไป ปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนม.ค. สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 0.3% ในเดือนธ.ค.

-ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศจัดตั้งกองทุนสำรองคริปโทเคอร์เรนซีเชิงกลยุทธ์ (Strategic Cryptocurrencies Reserve) ในสหรัฐฯ โดยจะนำเหรียญบิตคอยน์ (Bitcoin), อีเธอร์ (Ether), เอกซ์พีอาร์ (XPR), โซลานา (Solana) และคาร์ดาโน (Cardano) เข้าร่วมอยู่ในกองทุนสำรองดังกล่าวด้วย

-ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะรายงานในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนี ISM/PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนก.พ. ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนม.ค. รายงาน Beige Book ของเฟด รวมถึงตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

-นักลงทุนรอความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ที่จะจัดเก็บภาษีนำเข้าจากพันธมิตรทางการค้ารายสำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงจีน เม็กซิโก และแคนาดา

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้